

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
Ngân hàng Shinhan
ĐT: (84) 903 657 103
Email: saokim@shinhan.com|kimdinh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC THUỘC ĐA DẠNG LĨNH VỰC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa thông báo về việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Tổng Công ty IDICO – Công ty Cổ phần (“IDICO”) vào ngày 26/11/2020, nhằm phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau để phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh. Đồng thời, ngày 24/11/2020 vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng Shinhan cũng thực hiện ký kết hợp tác chiến lược cùng Trường Quốc tế St. Mary’s (“St. Mary’s”) và Học viện Jello (“Jello Academy”), nhằm hỗ trợ các chương trình tài chính đặc biệt dành cho học sinh của hai trường; đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng ưu việt đến học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết với IDICO, Ngân hàng Shinhan và IDICO sẽ hợp tác triển khai giới thiệu khách hàng và tài trợ tín dụng cho các công ty có nhu cầu đầu tư và phát triển trong khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Ngân hàng Shinhan cũng sẽ xem xét cấp tín dụng cho IDICO để bổ sung vốn lưu động cũng như hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và các dự án thuộc IDICO. Thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này mở ra cơ hội giá trị cho Ngân hàng Shinhan cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính ưu việt với những ưu đãi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của IDICO.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, cho biết: “Thỏa thuận chiến lược lần này đánh dấu mối quan hệ hợp tác tiềm năng giữa Ngân hàng Shinhan và IDICO. IDICO là một trong những tập đoàn vững mạnh trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở và đô thị, thi công xây lắp trên khắp Việt Nam. Do đó, việc hợp tác lần này sẽ là cơ hội giá trị cho cả hai bên tận dụng tối ưu thế mạnh về nguồn lực tài chính cũng như mạng lưới đối tác của mình cũng như mở ra nhiều cơ hội mới để hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của IDICO cùng phát triển.”

Ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng Giám đốc của IDICO chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này giữa IDICO và Ngân hàng Shinhan sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên, tăng cường uy tín của IDICO cũng như Ngân hàng Shinhan trên thị trường, đồng thời tạo đà cho các hợp tác tiếp theo giữa hai bên cũng như với các đối tác chiến lược khác trong thời gian tới. Sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của IDICO trên nhiều phương diện, nâng cao tiềm lực, sức mạnh cũng như uy tín của công ty”.

Trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết với trường St.Mary’s và Jello Academy, ba bên sẽ phối hợp triển khai chương trình “Tài chính học phí đặc biệt” (Special Tuition Fee Finance) dành cho học sinh Trường Quốc tế St. Mary’s và chương trình “Tài chính đặc biệt” (Special Finance) dành cho khách hàng của Jello Academy. Cả hai chương trình này đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho học sinh và quý phụ huynh với lãi suất 0%. Ngoài ra, Ngân hàng Shinhan sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính ưu đãi hấp dẫn đến giáo viên, cán bộ nhân viên trường.

Ngân hàng Shinhan và Trường Quốc tế St. Mary’s sẽ triển khai hệ thống tích hợp thu học phí “School Banking”, giúp phụ huynh chuyển tiền đóng học phí tiện lợi và an toàn; đồng thời Trường Quốc tế St. Mary’s cũng sẽ hỗ trợ Ngân hàng Shinhan giới thiệu sản phẩm “School Banking” tại trường cũng như trên các nền tảng mạng xã hội trực tuyến của trường nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và đưa các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng đến gần hơn với đối tượng khách hàng tiềm năng.

Trong chiến lược kinh doanh ở giai đoạn sắp tới, Ngân hàng Shinhan đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng số bằng việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ tiện ích với độ bảo mật cao cho khách hàng. Đồng thời, Ngân hàng còn hướng đến mục tiêu mở rộng mối quan hệ hợp tác, đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực như: bảo hiểm, giáo dục, tài chính công nghệ..., nhằm phối hợp cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

VỀ IDICO

Tổng công ty IDICO - CTCP (Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam) được thành lập năm 2000 với xuất phát là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở và đô thị, thi công xây lắp. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, IDICO đã trở thành một tập đoàn vững mạnh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với mã chứng khoán IDC. Vốn điều lệ quy mô 3.000 tỷ đồng; vốn hóa thị trường gần 8.000 tỷ đồng (tăng 114,3 lần so với thời điểm thành lập); tổng tài sản trên 14.000 tỷ đồng (tăng 20 lần); doanh thu hàng năm 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận gần 600 tỷ đồng. IDICO hiện có 12 công ty thành viên và 04 công ty liên kết có mặt trên cả nước với hơn 5.000 nhân viên với năng lực quản lý cao, giàu kinh nghiệm về chuyên môn.

Để biết thêm các thông tin về IDICO, vui lòng truy cập:

- Website: <http://www.idico.com.vn/vn/trang-chu.html>

VỀ TRƯỜNG QUỐC TẾ ST. MARY'S

Trường Quốc tế St. Mary's nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội tại Lô C1-2-3, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Trường St. Mary's trực thuộc hệ thống với trường Quốc tế Mỹ St. Paul (Splendor, Hà Nội).

Trường quốc tế St. Mary's hướng tới phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh. Chương trình giáo dục theo phương pháp STEAM Hoa Kỳ cùng với các môn Việt Nam học giúp học sinh trải nghiệm nền giáo dục quốc tế đồng thời biết trân trọng bản sắc văn hoá Việt Nam. Riêng với trường mầm non St. Mary's, nhà trường cung cấp 3 hệ chương trình khác nhau: Hệ Quốc tế (chương trình chuẩn Hoa Kỳ 100%); Hệ Song ngữ và Hệ Chất lượng cao, theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam và sử dụng bộ giáo trình Jello với học cụ và học liệu đa dạng, hấp dẫn.

Đội ngũ giáo viên Quốc tế và Việt Nam sẽ mang tới sự đa dạng trong hoạt động giảng dạy và cộng đồng nhà trường. Mỗi giáo viên đều được tuyển chọn gắt gao dựa trên kinh nghiệm giảng dạy và sự tận tâm nỗ lực cũng như cam kết đóng góp, xây dựng một môi trường học tập hỗ trợ tối đa cho các em học sinh. Nhà trường thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn và cập nhật các phương pháp giáo dục tiên tiến nhất cho giáo viên.

VỀ HỌC VIỆN JELLO

Jello Academy là đơn vị tiên phong cung cấp tài liệu và học cụ để triển khai phương pháp STEAM vào mầm non tại Việt Nam. Sản phẩm Jello 1, 2, 3 dành cho các bé từ 3 – 5 tuổi bao gồm 8 môn học: toán học, thể chất, ngôn ngữ, nhân cách, tạo hình, khoa học, âm nhạc, góc chia sẻ.

Các nội dung được liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên tính liên quan cuộc sống hàng ngày, giúp trẻ dễ dàng tiếp cận tri thức, trải nghiệm trực quan và phát triển các năng lực tiềm ẩn. Từ đó, trẻ sẽ tự tin, hình thành tư duy tìm tòi, đối thoại và phản biện, cũng như tạo niềm đam mê khám phá suốt cuộc đời.

Jello đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phê duyệt trở thành bộ tài liệu/học cụ hỗ trợ cho trường mầm non quốc gia, từng chi tiết của sản phẩm đều đạt chứng chỉ an toàn Quacert.

Đội ngũ giáo viên giảng dạy uy tín, có bằng cấp quốc tế và kinh nghiệm giảng dạy tại các trường mầm non hàng đầu thế giới, chắc chắn những kiến thức truyền tải tới quý nhà trường, giáo viên sẽ vô cùng hữu ích và thực tiễn.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 27 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngân hàng Shinhan vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/